

Số: /TB-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu tại buổi làm việc giải quyết tình trạng buôn bán từ khu vực ngã tư cuối phố Triệu Quang Phục đến giao với đường Lý Tự Trọng

Ngày 14/3/2024, tại trụ sở UBND phường Đông Phong, đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì họp với các đơn vị về công tác quản lý trật tự đô thị giải quyết tình trạng buôn bán từ khu vực ngã tư cuối phố Triệu Quang Phục đến giao với đường Lý Tự Trọng (khu vực Chợ đầu mối), phường Đông Phong. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo Công ty TNHH số 10 Lai Châu - Nhà đầu tư dự án Chợ đầu mối tỉnh Lai Châu; lãnh đạo các đơn vị: Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị, Công an thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Phong, Công an phường Đông Phong.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, nghe các đơn vị báo cáo, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:

#### 1. Đề nghị Công ty TNHH số 10 Lai Châu

Khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Chợ đầu mối theo quy định. Trước mắt hoàn thiện mặt bằng sân chợ, tổ chức bố trí sắp xếp đảm bảo vị trí bán cho những người bán hàng không thường xuyên, chỗ để xe cho người bán và người mua được đầy đủ kịp thời.

Chỉ đạo Ban Quản lý Chợ đầu mối sắp xếp các vị trí bán hàng, các ngành hàng đảm bảo sự phù hợp, thuận tiện cho việc kinh doanh của các hộ buôn bán trong chợ; Bố trí lối đi, lối vào chợ, cấm các biển (như khu vực bán hàng không thường xuyên, khu vực gửi xe, ...) và thường xuyên hướng dẫn Nhân dân mua bán trong chợ.

Xem xét tạo điều kiện cho các hộ khi vào bán hàng trong chợ được miễn hoặc giảm tiền phí chợ và phí gửi xe, nhất là Nhân dân vào chợ bán hàng không thường xuyên.

#### 2. Đề nghị Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường Đông Phong

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nhất là các hộ gia đình không lợi dụng đất phía trước để kinh doanh buôn bán.

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chi bộ tổ dân phố bản tuyên truyền để người dân chấp hành quy định trật tự đô thị, nhất là khu vực xung quanh Chợ đầu mối không bán hàng trên vỉa hè, lòng đường; thực hiện bán hàng trong Chợ đầu mối theo quy định.

### 3. Giao UBND phường Đông Phong

Chủ tịch UBND phường chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, Công an phường thành lập Tổ kiểm tra và tổ chức thực hiện ra quân đảm bảo trật tự đô thị, trật tự hành lang hè phố các tuyến đường khu vực xung quanh Chợ đầu mối sau khi Công ty TNHH số 10 Lai Châu hoàn thành mặt bằng sân chợ bố trí đủ chỗ cho Nhân dân vào kinh doanh. Thời gian ra quân dự kiến 01 tháng và báo cáo kết quả về UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND - UBND) trước ngày 30/4/2024.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận có liên quan nhằm thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị, trong đó chỉ đạo tập trung vào các khu vực lấn chiếm vỉa hè đặc biệt khu vực xung quanh Chợ đầu mối để đảm bảo đạt tiêu chí chuẩn đô thị văn minh năm 2024.

Phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị duy trì công tác đảm bảo trật tự đô thị các tuyến đường khu vực xung quanh Chợ đầu mối.

### 4. Giao Công an phường Đông Phong

Bố trí cán bộ, phương tiện tham gia Tổ kiểm tra; kịp thời xử lý theo chức năng nhiệm vụ nhất là các trường hợp chống đối, phá hoại tài sản, tấn công người thi hành công vụ.

Rà soát, nắm tình hình các hộ kinh doanh trong chợ và xung quanh chợ để xác định rõ hộ được phép kinh doanh và những hộ lợi dụng vỉa hè để buôn bán tự phát, tham mưu cho Tổ và phương án xử lý.

### 5. Giao Đội Quản lý trật tự đô thị

Sắp xếp, bố trí nhân lực, phương tiện đảm bảo 100% thời gian theo Tổ công tác, phối hợp với UBND phường Đông Phong tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị các tuyến đường khu vực xung quanh Chợ đầu mối.

### 6. Giao phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn và phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra sau cấp phép kinh doanh giết mổ, buôn bán thịt gia súc trên địa bàn thành phố; đặc biệt khu vực sau Chợ đầu mối phường Đông Phong đối với trường hợp bán thịt gia súc không có giấy phép kinh doanh, không có dấu xác nhận an toàn thực phẩm, kinh doanh không đúng nơi quy định,... để xử lý theo thẩm quyền.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc giải quyết tình trạng buôn bán từ khu vực ngã tư cuối phố Triệu Quang Phục đến giao với đường Lý Tự Trọng. Văn phòng HĐND-UBND thông báo tới các cơ quan, đơn vị biết để triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Lãnh đạo UBND thành phố; (B/c)
- Các đơn vị thành phố: Công an, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Đội Quản lý trật tự đô thị, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Phong;
- Công an phường Đông Phong;
- Công ty TNHH số 10 Lai Châu;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đào Duy Nam**